



Title :	มฟล. จับมือรัฐบาลเมียนมาร์อบรมเตรียมบุคลากรโรงแรม-ท่องเที่ยว
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ เชียงใหม่ 24 สิงหาคม 2556 หน้า 1
Date :	วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

**มฟล.จับมือรัฐบาลเมียนมาร์อบรม
เตรียมบุคลากรโรงแรม-ท่องเที่ยว**
‘รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ’ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การ
จัดการท่องเที่ยว-โรงแรม” ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (อ่านต่อหน้า 10)



Title :	อบรม
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	พล.ร.เชิงหวาง ปีที่ 24 ฉบับที่ 779 หน้า 10
Date :	วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ข่าวต่อหน้า 1

อบรม

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า มฟล.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยกระทรวง โรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ ได้ร่วมจัด โครงการอบรมบุคลากรจาก กระทรวง โรงแรม และท่องเที่ยวจากเมียนมาร์ จำนวน 30 คน ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว และ หลักสูตรการโรงแรมและร้านอาหาร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษา ดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไทยทั้งที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย อุบลราชธานี พัทธยา และกรุงเทพมหานคร งบประมาณดำเนินการ ส่วนหนึ่งมาจาก รัฐบาลไทยและอีกส่วน มฟล. สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากร บุคคลภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ บริการ เมียนมาร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีใน ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งไทยและ เมียนมาร์บน พื้นฐานของการสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยจากไทยแห่งแรก ที่มีโอกาส ทำความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วม กับรัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่าง ประเทศ (ส.พ.ร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย กับ กระทรวงโรงแรมและ ท่องเที่ยวเมียนมาร์ โดยใช้เวลาดัง 1 ปี ในการ ประสานงานและสร้างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าว

อธิการบดีมฟล.กล่าวว่า เมียนมาร์ เพิ่งเปิดประเทศ เป็นอันดับที่มีนักท่องเที่ยว หลังไหล เข้าไปจำนวนมาก ทำให้ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรองรับ ทั้งนี้มฟล.เป็น

ใกล้ชิดที่สำคัญที่จะต้องร่วมพัฒนาและเติบโต ไปพร้อมกัน จึงติดต่อประสานงานกับรัฐบาล เมียนมาร์ถึงการจัดโครงการอบรมบุคลากร ดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว และเริ่มดำเนินการอย่าง เป็นทางการในปีนี้อย่างไรก็ตามเราไม่คิดว่า เมียนมาร์จะต้องมา แย่งนักท่องเที่ยวไปจาก ไทย แต่เรามองถึงการส่งเสริมเครือข่ายการ ระหว่าง การท่องเที่ยวร่วมกัน เหมือนเวลาไป ท่องเที่ยวยุโรปก็ต้องไปประเทศใกล้เคียงเราจึงหวัง ว่านักท่องเที่ยวเมื่อไปเมียนมาร์ก็มาไทยด้วย จึงไม่มีคู่แข่ง มีแต่ลูกค้า

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการบดี มฟล. การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวตอนหนึ่งในการ เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมว่า สิ่งสำคัญของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการคือการ สื่อสาร และประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย ไม่ใช่แค่การพัฒนาหรือขยายเพียงด้านกาย ภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องคำนึงถึง กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ต้องคงความ เป็นเอกลักษณ์สิ่งดีๆ ที่จะประกาศให้ชาวโลก ได้รับรู้

ด้านนายมอง มอง ลว รองประธาน สหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์ ให้สัมภาษณ์ ว่าเมียนมาร์เพิ่งเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยว สนใจเข้ามาเที่ยวเมียนมาร์ ซึ่งสำนักข่าว ซีเอ็นเอ็นยังประกาศให้เมียนมาร์ติดอันดับ หนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามา เที่ยวมากที่สุด ทำให้ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้า มาถึง 1 ล้านคน และเพียง 4 เดือนแรกในปี นี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 44% จากปีที่แล้ว และรัฐบาลเมียนมาร์ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2015 จะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เป็น 3 ล้านคน ทำให้ ขณะนี้เมียนมาร์ต้องเผชิญกับปัญหาบุคลากร ที่มีทักษะที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

อบรม

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.

เปิดเผยว่า มฟล.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ ได้ร่วมจัดโครงการอบรมบุคลากรจาก กระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวจากเมียนมาร์ จำนวน 30 คน ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว และ หลักสูตรการโรงแรมและร้านอาหาร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไทยทั้งที่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ สุโขทัย อโยธยา พิษณุ และกรุงเทพมหานคร งบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งมาจาก รัฐบาลไทยและอีกส่วน มฟล. สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ บริการ เมียนมาร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งไทยและ เมียนมาร์บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยจากไทยแห่งแรกที่มีโอกาส ทำความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (ส.พ.ร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย กับ กระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ โดยใช้เวลาถึง 1 ปี ในการประสานงานและสร้างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าว

อธิการบดี มฟล.กล่าวว่า เมียนมาร์ เพิ่งเปิดประเทศ เป็นอันดับที่มีนักท่องเที่ยว หลังไหล เข้าไปจำนวนมาก ทำให้ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรองรับ ทั้งนี้ มฟล.เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวและ การโรงแรม และยังเป็นที่ยอมรับของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 250 คน มฟล.รู้สึกเสมอว่าเมียนมาร์คือเพื่อนบ้าน

ใกล้ชิดที่สำคัญที่จะต้องร่วมพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน จึงติดต่อประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาร์ถึงการจัดโครงการอบรมบุคลากรดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีนี้อย่างไรก็ตามเราไม่คิดว่าเมียนมาร์จะต้องมาแย่งนักท่องเที่ยวไปจากไทย แต่เรามองถึงการส่งเสริมเครือข่ายการระหว่าง การท่องเที่ยวร่วมกัน เหมือนเวลาไปเที่ยวยุโรปก็ต้องไปประเทศใกล้เคียงเราจึงหวังว่านักท่องเที่ยวเมื่อไปเมียนมาร์ก็มาไทยด้วย จึงไม่มีคู่แข่ง มีแต่ลูกค้า

ดร.วิระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมว่า สิ่งสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการคือการสื่อสาร และประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย ไม่ใช่แค่การพัฒนาหรือขยายเพียงด้านกายภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์สิ่งดีๆ ที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้

ด้านนายมอง มอง ฉเว รองประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมียนมาร์เพิ่งเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวเมียนมาร์ ซึ่งสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นยังประกาศให้เมียนมาร์ติดอันดับหนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเที่ยวมากที่สุด ทำให้ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 1 ล้านคน และเพียง 4 เดือนแรกในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 44% จากปีที่แล้ว และรัฐบาลเมียนมาร์ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2015 จะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เป็น 3 ล้านคน ทำให้ขณะนี้เมียนมาร์ต้องเผชิญกับปัญหาบุคลากรที่มีทักษะที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงต้องขอบคุณรัฐบาลไทย และ มฟล.ที่ให้การสนับสนุนการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการรองรับการท่องเที่ยวเมียนมาร์ ซึ่งนับวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น.